



ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกและรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการประเมิน
บุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๒ และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๗ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจและประเมินผล (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๒ สำนักตรวจและประเมินผล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๒
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คือ นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

๒. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจและประเมินผล (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๒ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คือ นางสาวสุกัญญา ฌมยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดังนั้น จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดทำแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
และแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นประเมิน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ให้ส่วนราชการของผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารดังกล่าวให้กระทรวงแรงงาน เพื่อจะได้ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจรินทร์ จักกะพาก)
ปลัดกระทรวงแรงงาน